
สรปุสาระสาํคญัการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
บรหิารระบบและเครือข่ายบริการสขุภาพ จังหวัดจันทบรุี (คอจ.) 
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ณ ห้องประชมุ   โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบรุ ี
------------------------------------------------------------------ 

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายอภิรักษ์      พิศทุธิอาภรณ์         นายแพทย์เช่ียวชาญเวชกรรมป้องกัน 
          2. นางเกศรินทร์    ไทยศรีวงศ์            นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

3. นายปิยะพงษ์    เพ่ิมลาภ                รองผู้อํานวยการรพ.พระปกเกล้าฯ (ด้านการแพทย์) 
4. นายวรา          เศลวัตนะกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะขาม 
5. นายครรชิต       เพ็ชราภิรัตน์          ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลท่าใหม่ 
6. นายธวัช          คงคาลัย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว 
7. นาง ขจีพร      ธีราทรง    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขลุง 

          8.นายสฤษด์ิเดช เจริญไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาสุกิม 
          9.นายวีระ สุเจตน์จิตต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ 
          10.นางอรวรรณ     อุดมเจริญ แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม 
          11.นายสมยศ  พนธารา              ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
          12.นายอภิสิทธ์ิ ดุจวรรณ์ ผู้อํานวยโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
          13.น.ส.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลโป่งนํ้าร้อน 
          14.นางจรินทร์       ฃะชาตย์              รองผู้อํานวยการ ฝ่ายการพยาบาลรพ.พระปกเกล้าฯ 
          15.นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

16.นางนภคกร พูลประสาท  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ) 
          1. นายจรัญ          จันทมัตตุการ         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (ประธานฯ) 
          2.นางนาตยา       ศจุิจันทรรัตน์           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านบริการวิชาการ) 
          3.นายจเร            ชุมเปีย                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
          4.นายสมบัติ พนธารา               ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองพี่น้อง 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
          1.นายสมชาย      ภูนวกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบร ี
          2.นางสมจิต        ยาใจ                     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
          3.นางอุษา          จอมหงษ์       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
          4.นางอรวรรณ     วรผล                    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
          5.นายชานนท์      กมลานนท์              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
          6.น.ส.กนกพร       เรืองเศรษฐกิจ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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 เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.  

         
        นายอภิรักษ์      พิศุทธิอาภรณ์      นายแพทย์เช่ียวชาญเวชกรรมป้องกัน  รองประธาน คอจ.ทําหน้าที่ 
แทนประธานฯ   เน่ืองจากประธานฯ ติดภารกิจประชุมฯ ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี   
 

         ระเบียบวาระที่1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

       การสํารวจข้อมูลแพทย์ใช้ทุน ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอให้สํารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์  2558  และให้ส่งข้อมูลมาไม่เกินต้นเดือน มีนาคม  2558  เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ 
ประกอบในการจัดสรรแพทย์จบใหม่ ที่จะมาทํางาน ช่วงเดือนมิถุนายน  2558    ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้มา 
13  ตําแหน่ง   สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโยกย้ายการลาศกึษา ลาออก ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ  
1.น้องปี3  จะได้ก่อน  2. คนที่อยู่พ้ืนที่ไกล เช่นแก่งหางแมวจะได้เลื่อนก่อน  แต่ช่วงน้ีให้ชะลอการโยกย้าย  
การลาศึกษาต่อ ออกไปก่อน 
       ตําแหน่งพยาบาล  ส่วนกลางไม่ได้จัดสรรเพ่ิมมา  ของจังหวัดจันทบุรี ต้องให้รพ.ส่งน้องเรียนเพ่ือจะได้ 
กลับมาอยู่รพ. ที่ส่งเรียน   โดยจบมาให้จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวไปก่อน และค่อยรอบรรจุ เป็น พกส. ทหีลัง 
ในอนาคตปัญหาการขาดแคลนพยาบาลจะมีมากขึ้น  เน่ืองจากจะเกษียณ ลาออก และมีอายุมากกว่า 50 ปี 
ขึ้นไป ดังน้ันทุกแห่งต้องวางแผนอัตรากําลงัสํารองไว้ 4 ปี 
      ที่ประชุม ปัญหาที่พบบ่อย คือเมื่อมีคนจบใหม่มาทํางานคนที่อยู่ในพ้ืนที่ไกลๆเช่นแก่งหางแมวจนท.มักจะ 
ขอย้ายออกทําให้มีปัญหาคนไม่พอยังมีต่อเน่ือง ถึงจะแก้ไขโดยการส่งเรียนแล้ว  จบกลบัมาทํางานในพ้ืนที่ก็ยัง 
ไม่พอเพียงอยู่ดี  อยากให้มีการแก้ไขโดยการทําข้อตกลงกับจนท.ต้องทํางานอยู่ก่ีปี ทําตามข้อตกลง และอีก 
ปัญหาที่พบอีกคือหาคนไปเรียนไม่ได้  
     ประธาน  รับทราบและขอให้รพ.ทุกแห่ง ได้แจ้ง จํานวนนักเรียนทุนพยาบาลปี 2558  ส่งที่กลุม่งาน 
พัฒนาคุณภาพบริการฯ ด้วย 
   

 ระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2558 วันที่ 28  มกราคม 2558  
                    ที่ประชุมรับรอง  
 

 ระเบียบวาระที่3. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
      การคิดค่ารักษาบริการทางการแพทย์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว   จะใช้หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการแบบ
เดียวกันทั้งจังหวัด (บวกกําไรไม่เกิน 10% )เหมือนคนไทย หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรพ.เน่ือง 
จากรพ.แต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน เช่นรพศ. และรพท่าใหม่ จะเก็บเป็น 2 เท่า (เน่ืองจากเป็นกลุ่มแรงงาน 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยว) .  
      มติที่ประชุม  แล้วแต่ดุลพินิจของผอ.รพ.ในการบริหารจัดการ แต่หลักการทุกแห่งต้องบริหารให้รพ. 
อยู่ได้  โดยต้องมีมาตรการเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย 
 
ระเบียบวาระที่4.    เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
      1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2558   เจ้าภาพหลักในการ 
ดําเนินงานขับเคลื่อนเชิงระบบบริการสุขภาพ (16สาขา) เป็นรพศ.  ควรวาง Road Map การพัฒนา 
ให้ชัดเจน  
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        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี PM   ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการแบ่ง 
พ้ืนที่กันดูแลต้องรู้ความเคลื่อนไหวการพัฒนาในพ้ืนที่ตัวเองอยู่แล้ว  และปีน้ีจะผลักดันรพ.สอยดาวให้ 
เป็น M ด้วย  
        2.ข้อตกลงการตามจ่าย OP Refer ปี 2557  รพ.ทุกแห่งต้องจ่ายเงิน งวด1 และงวด2 ให้รพศ. 
ส่วนงวด 3 และ4 ขอยกเว้นการจ่าย   (งวด3 มีรพ.นายายอามที่จ่ายไปแล้ว จะเคลียกับรพศ.ให้ทีหลงั)  
ส่วน ค่าใช้จ่ายทาง Lab ให้เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
        ที่ประชุมฯ ผอ.คิชฌกูฏ เสนอ อยากให้รพช. เปิดหน้างานบริการ Lab ( Out Source) ต้นทุนจะ 
ได้ pull มาที่ รพช.มากขึ้น  ควรดูความคุ้มทุน คุ้มค่าการดําเนินงาน จํานวน Case ที่ส่งตรวจ อยากให้ 
ประธานคุยกับรพศ.ว่า Lab ขั้นพ้ืนฐานที่ รพช. ควรต้องมีอะไรบ้างและที่สําคัญรพช..ต้องมมีาตรฐานทาง 
ห้องตรวจปฏิบัติการ   และการบริหารจัดการวัสดุการแพทย์  มีนักเทคนิคการแพทย์ หรือลูกจ้างช่ัวคราว 
ซึ่งเรื่องบุคลากรสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ ต้องใช้เงินจํานวนมากในการจ้าง  อยากให้สปสช.ได้สนับสนุน 
งบประมาณให้   จะดําเนินการอย่างไร หากเงินบํารุงมีไม่เพียงพอในการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
        ประธาน  ในส่วนค่า Lab ปีงบ2557  จะขอไปเคลียข้อมูลรายละเอียดกับรพศ.ให้เรียบร้อยก่อน 
ให้กง.งานประกันสุขภาพไปดําเนินการประสานข้อมูลด้วย ส่วนเรืองแนวทางการจัดสรรเงินของสปสช.ปีน้ี 
ยังไม่เรียบร้อยยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุข  และจะประชุมตกลงรายละเอียดกันอีก 
ครั้งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
ระเบียบวาระที่5.เรื่องอ่ืนๆ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  แจ้งเรื่องการจ่ายเงินค่าตรวจ IQ เด็กนักเรียนซึ่งเดิมเคยตกลง 
ไว้ว่าจะกันเงินไว้ที่จังหวัด แต่ตอนน้ีจังหวัดไม่มีเงินกันแล้วจึงขอให้รพ.จ่ายเอง  
       ที่ประชุมรับทราบ  แต่อยากได้ข้อมูลผลการตรวจเชิงประจักษ์ เชิงวิเคราะห์ว่า IQ เด็กจันท์เป็น 
อย่างไร และอยากให้กระทรวงศึกษา ได้จัดหางบประมาณในการดูแลเด็กนักเรียน 
        ผอ.รพ.แหลมสิงห์  ส่งผู้ป่วย Ortho ไปตรวจ MRI ที่รพศ. โดนเรียกเก็บเงินเป็นหมื่นบาท อยาก 
ทราบเหตุผลในการเรียกเก็บ 
        รองผอ.รพศ. (นพ.ปิยะพงษ์)   ตามหลักการดูแลผูป่้วยแต่ละรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ และขอให้รพช. เขียนใบส่งต่อ พร้อมทั้งเง่ือนไขรายละเอียดในการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อให้สมบูรณ์ 
        ผอ.รพ.เขาคิชฌกูฎ การคิดค่าตามจ่าย OP  Refer ปีน้ี อยากให้ศกึษาข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง ไม่อยาก 
ให้ยึดติดกับ Unit Cost  ซึ่งขอ้มูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะความเข้าใจการบันทึกข้อมูลของนักบัญชีปี 
ที่แล้ว ไม่เหมือนกันแต่ปีน้ีปรับดีขึ้นแล้ว 
       ผอรพ.สอยดาว  การจ่าย OP Refer จ่ายจริงไม่เกิน 500-700 บาท (หลักเกณฑ์ของกทสธ.) 
       ผอรพ.เขาสุกิม  การจ่ายน่าจะคิดจาก Unit Cost ของรพช. และ รพศ. 
       ประธาน  ฝากให้ทางผอ.รพช.ไปรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายจริงและนํามาเสนอในเดือนหน้าอีกคร้ัง 

                   
จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางนภคกร   พูลประสาท )    
          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  

     ตรวจรายงานการประชุม 
(นางเกศรินทร์   ไทยศรีวงศ์)   

    นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 


